

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe HELIOCARE ULTRA

Viên uống bảo vệ da khỏi tác hại của ánh nắng & ngăn ngừa lão hóa da

Thành phần chính Heliocare Ultra có nguồn gốc từ chiết xuất Polypodium leucotomos (PLE)- một loài cây Dương xỉ ở Trung - Nam Mỹ. Các nghiên cứu lâm sàng đã minh chứng PLE có tác dụng bảo vệ da khỏi tác hại của tia tử ngoại trong ngắn hạn và dài hạn: giảm ban đỏ, rát da, phỏng nắng; giảm tình trạng tăng sắc tố (nám, sạm da, tàn nhang, đồi mồi); cải thiện làn da lão hóa, làm da săn chắc hơn, làm mờ rãnh nhăn, nếp gấp; chống oxi hóa mạnh mẽ và giảm tần suất ung thư da do tia tử ngoại.

PLE được nghiên cứu & phát triển bởi bác sĩ da liễu hàng đầu Dr. Thomas B. Fitzpatrick và các nhà khoa học của trường Đại học Y khoa Harvard trong 12 năm. Được lưu hành đầu tiên vào năm 2002 tại Tây Ban Nha và hiện có mặt tại nhiều nước trên thế giới: châu Mỹ, châu Âu, châu Á.

Đạt tiêu chuẩn CE, FDA và có nhiều nghiên cứu lâm sàng được đăng tải trên các tạp chí da liễu uy tín hàng đầu chứng minh về hiệu quả bảo vệ da khỏi tác hại của ánh nắng, ngăn ngừa lão hóa, giảm tần suất ung thư da do nắng, an toàn khi sử dụng lâu dài.

PLE giúp bảo vệ làn da khỏi những tác hại của tia tử ngoại UVA-UVB như: ban đỏ, phỏng nắng; tăng sắc tố: đen da, nám da, tàn nhang, đồi mồi; tình trạng lão hóa da: da thô ráp, rãnh nhăn, nếp gấp, lỗ chân lông to; hoặc giảm tần suất ung thư da do ánh nắng.

THÀNH PHẦN:

Mỗi viên nang có chứa:

Thành phần chính: Chiết xuất Dương xỉ Polypodium leucotomos 480mg, Lutein 2mg, Vitamin C 20mg, Lycopene 1mg, Vitamin E 3mg.

Thành phần khác: Gelatin, phẩm màu: Indigotine FD&C Blue2 (E-132), Titanium dioxide (E-171), Sắt vàng oxid (E172), Sắt đỏ oxid (E-172).

CÔNG DỤNG – CÁCH DÙNG:

Công dụng: Hỗ trợ tăng cường khả năng chống oxi hóa, giúp hạn chế tác hại gốc tự do đối với da, giúp bảo vệ và hạn chế lão hóa da.

Đối tượng sử dụng:

Người từ 18 tuổi trở lên

Người cần chăm sóc, làm đẹp da.

Người có da bị tổn thương, lão hóa da (da có nếp nhăn, nhăn nheo, da mất đàn hồi, da có tàn nhang)

Chú ý: Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Liều lượng & Cách dùng: Uống trước khi ra nắng 30 phút.

Uống 1 viên/ngày trước khi đi nắng. Trong trường hợp đi nắng trong thời gian dài nên uống tiếp viên thứ 2 sau đó khoảng 4 giờ. Không vượt quá liều khuyến cáo.

TÁC DỤNG PHỤ: Không có.

TƯƠNG TÁC THUỐC: Không có.

THẬN TRỌNG:

- Không sử dụng cho phụ nữ có thai và cho con bú do chưa có dữ liệu.
- Liều gây độc LD50, đường uống 2000mg/kg cân nặng (2g hoạt chất/kg cân nặng tương đương 4,17 viên/ 1 kg cân nặng ~ 200 viên / người có trọng lượng 48 kg).
- Không sử dụng cho trẻ em dưới 4 tuổi do nguy cơ mắc nghẹn.

BẢO QUẢN: Bảo quản nơi khô thoáng, nhiệt độ phòng, tránh ánh sáng. Để xa tầm tay trẻ em.

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI: Hộp 1 lọ x 30 viên nang.

KHỐI LƯỢNG TÍNH:

Hộp chứa 30 viên x 652mg/viên.

HẠN DÙNG:

36 tháng kể từ ngày sản xuất, HSD ghi trên nhãn của sản phẩm.

Số lô sản xuất (Batch No.), ngày hết hạn (Exp. Date): ghi trên bao bì gốc của sản phẩm.

NHÀ SẢN XUẤT:

Industrial Farmacéutica Cantabria, S.A.

C/Pirita, 9 28850 Torrejón de Ardoz, Madrid, Tây Ban Nha.

THƯƠNG NHÃN NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI:

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG

11/9 Ngô Quang Huy, P. Thảo Điền, Tp. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.